

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 23773

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 4.41

Ad Value: 4,410

PRValue (x3): 13,230

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: 60 ปี คณะศิลปศาสตร์ มธ.



● 60 ปี คณะศิลปศาสตร์ มธ. : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานและทรงแสดงปาฐกถา ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มธ. วันที่ 24 มี.ค. เวลา 09.00 น.



กรุงเทพธุรกิจ

NOW and BEYOND

● จตุรงค์ ภากร

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทำอย่างไรให้พนักงานตระหนักเรื่องความยั่งยืน



งานวิจัยชิ้นหนึ่งของผู้เขียนเรื่อง **การบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว** ระบุว่า องค์กรควรกำหนดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากรในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสีเขียวหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การโค้ชชิ่งโดยผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์

การฝึกอบรมในงาน การติดตามหรือสังเกตการณ์การทำงานของแม่แบบหรือบุคคลต้นแบบ (Job Shadowing) รวมถึงการจัดให้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยสอนงานและให้คำปรึกษาบุคลากรรุ่นใหม่ในด้านการจัดการสีเขียวหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Mentoring)

การฝึกอบรมดังกล่าวมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green Awareness Enhancement) และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีส่วนในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อีกประเด็นที่สำคัญคือ องค์กรควรกำหนดให้บุคลากรทุกคนหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสีเขียวหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กำหนดให้ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อการประหยัดพลังงานต่างๆ 1-2 ปี เพื่อทบทวนความรู้เดิมและได้รับความรู้ใหม่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ตัวอย่างองค์กรที่นำโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้บุคลากรรุ่นใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากรรุ่นใหม่ยังจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของตัวบริษัท ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วย

ในส่วนของบริษัท **เพื่อสังคมเดรีโฮม** นั้น จัดการฝึกอบรมในห้องเรียนผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรอุตสาหกรรมสีเขียว หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO15001) หลักสูตรการลดการปล่อยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และหลักสูตรการทำฟาร์มอินทรีย์ (Organic Farm) เป็นต้น รวมถึงการฝึกอบรมในงาน

บุคลากรของเดรีโฮมจะได้รับการฝึกอบรมในงานให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green Mind) ผ่านหลักการ 3 ประการที่ได้จากการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เดรีโฮม คือ (1) ดี (Good) (2) สะอาด (Clean) และ (3) ยุติธรรม (Fair)

ทั้งนี้ คำว่า “ดี” หมายถึง การที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบที่ดี เช่น เมล็ดกาแฟอินทรีย์ นมอินทรีย์ “สะอาด” หมายถึง การที่ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเดรีโฮมต้องสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ยุติธรรม” หมายถึง การซื้อขายวัตถุดิบ การดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและสอดคล้องกับภาวะตลาด สินค้าที่ขายต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป

ประเด็นที่สำคัญก็คือ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของเดรีโฮมยังปฏิบัติหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้คำปรึกษาบุคลากรรุ่นใหม่ หรือบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ โดยเป้าหมายของการโค้ชก็คือ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของตนเอง ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) อีกด้วย

กล่าวโดยสรุปก็คือ การกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ทั้งนี้ ในการแปลงแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบดังกล่าวข้างต้น

'ทปอ.'ปลีมน.ร.แห่งสมัครโควต้า1.6แสน

●มั่นใจสอบ'A-Level'18-20 มี.ค.ไร้ดราม่า

●สกัดทุจริตเข้ม-เพิ่มกติกาห้ามอุปกรณ์ไฮเทค

นายชาติ เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือที่แควส 2566 เปิดเผยว่า ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการดำเนินงานที่แควสได้เสนอสถิติการสมัครที่แควสรอบ 1 เพิ่มสะสมผลงาน ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในรอบ 1 มีจำนวนที่นั่งเปิดรับ 195,047 ที่นั่ง สมัคร 168,371 คน ผ่านการคัดเลือก 114,135 คน ไม่ผ่านการคัดเลือก 54,236 คน ยืนยันสิทธิ์ 83,580 คน ไม่ใช่สิทธิ์ 9,655 คน ยังไม่ดำเนินการ 20,895 คน

“รอบ 1 ถือเป็นรอบยอดเยี่ยม จะเห็นว่าผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวนมาก ส่วนยอดสะสมสิทธิ์ มีประมาณเกือบพันคน ซึ่งถือว่าน้อยมาก ปีนี้ผู้สมัคร ถือว่าบริหารจัดการสิทธิ์ได้ดี เพราะหากผู้สมัครตัดสินใจได้แล้วว่าจะสมัครในรอบต่อไป ก็จะเลือกไม่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่แรก ส่วนการรับสมัครรอบ 2 โควต้า มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง โดยจะกำหนดวันรับสมัครทำการประมวลผล และส่งให้ ทปอ.ประกาศในระบบ ในวันที่ 4 พฤษภาคม ผู้สมัครสามารถเข้ามายืนยันสิทธิ์ วันที่ 4-5 พฤษภาคม และสะสมสิทธิ์ในระบบ วันที่ 6 พฤษภาคม” นายชาติกล่าว

นายชาติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการสมัครสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยจากการเปิดรับสมัครสอบ วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบ 181,722 คน จากผู้ลงทะเบียนในระบบที่แควสทั้งหมด 284,662 คน แบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 139,747 คน, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 96,253 คน, วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 60,166 คน, ฟิสิกส์ 101,175 คน, เคมี 95,941 คน, ชีววิทยา 94,064 คน, สังคมศึกษา 153,022 คน, ภาษาไทย 156,131

คน, ภาษาอังกฤษ 173,780 คน, ภาษาฝรั่งเศส 2,771 คน, ภาษาเยอรมัน 951 คน, ภาษาญี่ปุ่น 4,326 คน, ภาษาเกาหลี 4,510 คน, ภาษาจีน 9,068 คน, ภาษาบาลี 977 คน และภาษาสเปน 772 คน จัดสอบวันที่ 18-20 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 17 เมษายน ขอบททวนผลคะแนนสอบ วันที่ 18-25 เมษายน

“จะเห็นว่าการสอบ A-Level ครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษมากถึง 173,780 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 181,722 คน เหตุเพราะแต่ละสาขาจะต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาประกอบการคัดเลือก ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นวิชาทั่วไปที่จะต้องสอบ ส่วนการเตรียมความพร้อมจัดสอบ A-Level นั้น ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ แล้ว คาดว่าการสอบ A-Level ปีนี้ จะไม่มีดราม่า และครั้งนี้ จะมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงกติกาเรื่องของการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบด้วย เช่น ไม่ให้ผู้เข้าสอบนำปากกาเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้อุปกรณ์ไฮเทค และอาจจะกำหนดจำนวนดินสอ 2 ปี จากเดิมที่ให้เข้าได้ ไม่จำกัดจำนวน โดยอาจให้สามารถนำเข้าห้องสอบได้เพียง 1 แท่งเท่านั้น โดยขอให้ผู้เข้าสอบติดตามประกาศจากเพจ Mytcas.com อีกครั้ง” นายชาติกล่าว



เบทาโกร ผนึก อบก. กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero – บริษัท อายโนะโมะโต้ะ เบทาโกร โฟรเซนฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวปัทมา บุญพรม ผู้อำนวยการโรงงาน (ตรงกลาง) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) ตามมาตรฐานสากล และแผนดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เวทีเสวนาบทบาทสื่อ-ผู้บริโภคนับได้การเมืองผู้เลือกตั้ง66



นาน ขณะนี้ใกล้เลือกตั้งในทางด้านข่าวของฝั่งการเมืองร้อนแรงพอสมควร และเชื่อว่าบทบาทสื่อจะมีความสำคัญ นอกจากต้องนำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ยังต้องกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นด้วย

ด้าน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ ระบุ ช่วงนี้เป็นเวลาผู้เลือกตั้งจริง ๆ นักการเมืองที่ยังไม่รู้จะไปอยู่พรรคไหน การเมืองยังมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ตัวเลขการจัดตั้งรัฐบาล ตัวเลขของส.ว.ที่เป็นตัวแปร จะบอกว่าไม่มีบทบาทคงไม่ได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนในฐานะเป็นผู้บริโภคสื่อต้องมีความรู้และความเข้าใจ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับ โคแฟค (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาองค์กรของผู้บริโภค จัดกิจกรรมเสวนา Media Forum ครั้งที่ 18 หัวข้อ “จับได้การเมืองช่วงผู้เลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง : บทบาทสื่อและผู้บริโภคที่ควรร่วมมือกัน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นคณาจารย์จากสื่อโทรทัศน์ 5 สื่อ

รศ.ดร.สุรัตน์ ที่รามาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทำพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและการเมืองมายาว

“หลายครั้งเมื่อรายงานข่าวเลือกตั้ง จะรายงานแบบตำราต่างประเทศ หรือรายงานแบบม้าแข่งคือ พรรคไหนจะชนะ พรรคไหนจะได้เสียงมากกว่ากัน แต่ไม่ค่อยรายงานเรื่องนโยบาย หรือแนวคิดเมื่อเข้ามาบริหารประเทศจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ช่วงหลังมีนโยบายฟันลักษณะประชานิยม เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ประชาชนผู้ลงคะแนนได้ใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจ” นายชวรงค์กล่าว

ซอกแซก 108



ยกระดับ SMEs - วชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สสว. และ
อรรถพร คงมาลัย หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโครงการ
พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยการพัฒนาศักยภาพเชิงลึก สร้างเครือข่าย
มิตรภาพที่แข็งแกร่งในคลัสเตอร์อนาคตเปิดรับสมัครจนถึง 6 มีนาคม 2566